

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
ของเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอกงสูง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ
๑	การวางแผนกำลังคน	- ทบทวนปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี เพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังที่รองรับภารกิจ ของหน่วยงาน โดยคำนึงถึงความจำเป็นความ เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ราชการและเกิดผลดีต่อประชาชน	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒	การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร	- ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามกรอบ อัตรากำลัง เช่น การบรรจุแต่งตั้ง การรับโอน รวมถึงการสรรหาพนักงานจ้างให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนอัตรากำลังที่ลาออก หรือตำแหน่งว่างเดิม โดยมุ่งเน้นให้มีอัตรา กำลังที่เพียงพอต่อบริหารงานในองค์กร ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วต่อการปฏิบัติงาน	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๓	การประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานเป็น ไปตามหลักเกณฑ์ เป็นธรรม และมีความโปร่งใส	-มีการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ผู้บริหารประชุมชี้แจงมอบนโยบายและวาง เป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปีให้แก่บุคลากร ทุกส่วนราชการ -แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการเลื่อนขั้น เงินเดือนฯซึ่งมีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณา ผลการปฏิบัติงาน -ผู้ประเมินได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม แบบประเมินฯ ที่กำหนดตั้งแต่ต้นรอบการ ประเมิน และได้แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับ การประเมินทราบเป็นลายลักษณ์อักษร	ไม่ใช้ งบประมาณ	ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ ต.ค.๖๖ ๓๑ มี.ค. ๖๗ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ เม.ย.๖๗ ๓๐ ก.ย. ๖๗
๔	การปรับปรุงสวัสดิการและ ปลอดภัยในองค์กรเพื่อสร้าง แรงจูงใจในการทำงาน	- ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตด้านสภาพ แวดล้อมในการทำงาน เช่น สถานที่ทำงาน สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ
		มีสถานที่จอดรถเพียงพอ รวมทั้งมีการจัดที่นั่ง และน้ำดื่มไว้คอยบริการพนักงานเจ้าหน้าที่และ ประชาชนที่มารับบริการ - ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตด้านความ ปลอดภัยในการทำงาน โดยจัดให้มีอุปกรณ์ พื้นฐานด้านความปลอดภัย เช่น ถังดับเพลิง พร้อมใช้งาน และจัดเตรียมตู้ยาสามัญประจำบ้าน		

แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ของเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ
๑	โครงการประมวลจริยธรรม ข้าราชการและลูกจ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	- ให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อ การทำงาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และผู้มาใช้บริการสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในองค์กร	๒๐,๐๐๐	(ดำเนินการไตรมาส ๔)
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและสามารถนำความ รู้ที่ได้นำมาปฏิบัติงานร่วมกันและมีความสามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในองค์กร	๑๐๐,๐๐๐	(ดำเนินการไตรมาส ๔)